

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittirom@uobkayhian.co.th

IHL – มีรถไม่ก็คัน ที่ยังชิงได้

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลิลี่จั่วหัว...

อย่างที่กล่าวไว้ในรายการเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและทราบว่า ประโยคหรือวลีต่างๆ ที่ผ่านมาแล้วนั้น จะเอามารวมกันไว้ในสัปดาห์นี้ทั้งหมด หมายถึง การอ่านแนวโน้ม ของ ตลาด หรือ SET Index นะครับ... จริงๆ เหนือเมฆคงไม่ต้องกล่าวอะไรมากนะครับ เพราะน้ำหนักที่ให้มา อย่างตลอดทางและต่อเนื่อง จากรูปแบบของ MA25days และ เรื่องของการนับคลื่นแอลเลียดแล้วนั้น จะไป หรือให้น้ำหนักทางไหนมากกว่ากัน หรือ ถ้าจะผิด จะต้องขึ้นไปยังไหนเราได้เห็นชัดๆ เสียก่อน เรียกว่ายอม ชื้อแพงหน่อย แต่ชัวร์กว่า... ไม่ใช่มาบอกเราว่า จะไปเซียงใหม่ แต่เล่นซัปรถลงไปโผล่ที่ซุ่มพร อันนี้ไม่ใช่ขึ้น เหนือและ จะลงต่ำหรือลงได้แทนมากกว่า... ส่วนเรื่องของแนวโน้มสัปดาห์นี้ ก็ได้กล่าวไว้แล้วด้วยนะครับว่า โอกาสจะหลุด 1270 นั้น มีหรือไม่มี ถ้าจะย้ำอีกที จริงๆ เหนือเมฆไม่ได้บอกให้ดูที่ 1270 ด้วยนะนั้น ให้ดู ที่ระดับ 1280 ถ้าขึ้นไม่ได้ โอกาสหลุด 1270 จะมีตามมาได้ทันที... แล้ววันวาน หลุด 1280 มาแล้วด้วย แปลว่า 1270 วันนั้น ก็คงเอาไม่อยู่ละสิ ก็ต้องมาดูกัน ว่า รูปแบบของMA25days กับ ADX และ DI จะใช้ได้ อย่างที่เราเอามาวิเคราะห์กันไว้ก่อนหน้านั้นหรือไม่... ทางโลเราเตรียมไว้แล้ว แต่ไม่ให้เราได้ไล่ แถมเล่นลง ทางหนีของเรา ก็ยังคงใช้ได้ต่อไป... การหลุด 1270 นั้น คือ การลง 1 ใน 3 ของขาขึ้นที่ผ่านมา ถ้าต่ำกว่านี้ แนวโน้มก็มีโอกาสจะลงไประดับ 2 ใน 3 ของขาขึ้นที่ผ่านมา... เอาชัดๆ ก็คือ การต่ำกว่า 1270 ถ้ามีจริง ไครๆ ก็มองว่า ชื้อทั้งนั้น แต่จะซื้อกันตรงไหน บางคนบอกแค่ 1250+/- ก็เอาได้แล้ว... แน่ใจแล้วหรือนั้น

ดูตามเกม...

สัปดาห์นี้ น่าจะเป็นเรื่องของ เกมหุ้นแก๊งกำไร หรือ หุ้นที่ไม่อยู่ในสายตาของ กองทุนหรือต่างชาติมากนัก... ตลาดแก๊งๆ หรือ แดงๆ เลยนั่น หุ้นแบบนี้ จะทำตัวเด่น แต่เล่นแค่เก็งนะ

แนวรับ : ... 3.22-3.18 ต่ำกว่า 3.10 อาจจะไม่สวย

เป้าหมาย : ... หวัง 3.4-3.5 หรือ อาจจะได้ถึง 3.6 ก่อน

Price Chart...(IHL)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น IHL... จริงๆ ถ้าเข้าไปดูกราฟภาพหลักๆ จะเห็นรูปแบบของซาลงมาอย่างต่อเนื่อง แล้วถ้าจะลงดี Trend Line ดู ท่านอาจจะได้คำตอบบางอย่างที่น่าสนใจ ลองเข้าไปทำกันดูนะครับ... ส่วนในภาพนี้ เป็นภาพที่ เอามาดูในระยะในระยะสั้น แต่ก็แฝงไว้ด้วยการอ่านใน ค่าสัญญาณของระยะกลางๆ เหมือนกัน... คือ ด้วยภาพ ของ MA. ทั้งในระยะสั้น และระยะกลาง บอกถึงแนวโน้ม ที่เรียกว่า Golden Cross นั้นแปลว่า การขึ้นในระยะสั้น อาจจะมีต่อเนื่องได้ ซึ่งก็จะแปลว่า เป้าหมายที่ให้ไว้ นั้น อาจจะไปไกลกว่าก็ได้ แต่ก็จะมีจังหวะในการพักตัวบ้าง หรือ มีรอบของการลงสลับในการขึ้น ก็ได้แน่นอน... เร ึ่งแก๊งกำไรเป็นรอบๆ ไปก่อนดีกว่า กันไว้เผื่อรถเสีย